

ข่าวเลขที่ 104

7 มีนาคม 2568

“พาณิชย์” เนาะประชาชน เต็มน้ำมันอย่างมั่นใจ มองหาป้าย “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” ในปีน้ำมัน 5,899 แห่งทั่วประเทศ

อธิบดีวิทยาการ สร้างความมั่นใจให้ประชาชน เต็มน้ำมันที่ปั๊มติดสติ๊กเกอร์เครื่องหมาย รับรอง
“หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” ปี้ม ปตท. PT และ บางจาก ยกกระดับจากสีฟ้า (Standard) จำนวน
5,899 แห่ง เป็นสีเงิน (Silver) รวม 718 ป้าย การันตีตรวจสอบจากสถานีบริการน้ำมันและกรมการค้าภายใน
ร่วมกันอย่างน้อย 6 เดือนติดต่อกัน ประชาชนมั่นใจได้น้ำมันคุณภาพดีและครบถ้วน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 นายวิทยาการ มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้มอบป้าย
สัญลักษณ์ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” และติดสติ๊กเกอร์ที่หัวจ่าย เพื่อเป็นการรับรองว่าได้ผ่าน
การตรวจสอบจากกรมการค้าภายใน และเป็นปี้มที่มีหัวจ่ายน้ำมันที่ได้มาตรฐาน ที่สถานีบริการน้ำมัน
ปตท. พีที และบางจาก โดยเปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน เดินหน้าสร้าง
ความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่เป็นผู้บริโภค ด้วยการกำกับดูแลมาตรฐานวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงตาม
สถานีบริการให้มีความถูกต้องเที่ยงตรง จึงได้เดินหน้าโครงการ “หัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน” ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่าง กรมการค้าภายใน ร่วมกับ บริษัทผู้ค้าน้ำมันทั้ง 10 บริษัท มีเป้าหมายครอบคลุม
สถานีบริการน้ำมัน 8,000 แห่งทั่วประเทศ โดยปัจจุบันกรมได้เดินหน้าตรวจสอบร่วมกับปี้มน้ำมัน
ที่ลงทะเบียน และได้รับอนุมัติให้ผ่านการรับรองได้ป้ายสัญลักษณ์สีฟ้า ถึง 5,899 แห่ง ในส่วนที่เหลือ
คาดว่าจะได้รับการรับรองแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถ
ก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์”

นายวิทยาการ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมได้มีการตรวจซ้ำในปี้มน้ำมันที่มีป้ายสัญลักษณ์สีฟ้า เพื่อ
เป็นการอัปเดตมาตรฐานขึ้นจากเดิม เป็นป้ายสัญลักษณ์เป็นสีเงิน (Silver) จำนวน 718 แห่ง โดยเป็น
ปี้มน้ำมันของ ปตท. (PTT.) จำนวน 120 แห่ง ปี้มน้ำมันพีที (PT) จำนวน 19 แห่ง ปี้มน้ำมันบางจาก
(Bangchak) จำนวน 529 แห่ง และปี้มน้ำมันอื่น ๆ อีก 50 แห่ง โดยมาตรฐานการรับรองจะทำให้
ประชาชนมั่นใจได้ว่า ปี้มที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์หรือสติ๊กเกอร์ สีฟ้า มีหัวจ่ายน้ำมันที่ถูกต้องและ

เพียงตรงด้วยการตรวจสอบคุณภาพหัวจ่ายน้ำมันต่อเนื่องทุก 15 วันในช่วง 6 เดือนแรก และสำหรับ
ปั้มน้ำมันที่สามารถรักษามาตรฐานสีฟ้าได้อย่างน้อย 6 เดือนติดต่อกัน จะได้รับสติ๊กเกอร์สีเงิน เพื่อกา
รันตีว่ามีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ”

ทั้งนี้ มาตรฐานและการรับรอง คือ ต้องผ่านการฝึกอบรมบุคลากรและได้รับการรับรองจาก
กรมการค้าภายใน มีการตรวจสอบคุณภาพต่อเนื่องทุก 15 วันในช่วง 6 เดือนแรก แบ่งระดับมาตรฐาน
เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับฟ้า คือ ผ่านการรับรองเบื้องต้น ระดับเงิน คือ รักษามาตรฐาน 6 เดือน และ
ระดับทอง คือรักษามาตรฐาน 2 ปี

“ขอขอบคุณบริษัทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน
ในการรักษามาตรฐานการมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งนอกจากความร่วมมือ
ดังกล่าว ปั้มน้ำมันยังเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกร โดยการเป็นช่องทางหนึ่งในการกระจายสินค้า
เกษตรที่ล้นตลาด และยังให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมโปรโมชันสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่
จำเป็น อาทิ น้ำมันปาล์มขวด ซึ่งที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี
และขอประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชน หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเติมน้ำมัน สามารถแจ้งได้ที่
สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร 1569 หรือแอปพลิเคชันไลน์ @MR.DIT หากตรวจพบว่าสถานีบริการ
ใดใช้หัวจ่ายที่ตลาดเคลื่อนหรือไม่มีเครื่องหมายคำรับรอง มีความผิดตามกฎหมาย และมีโทษทางอาญา
จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และสถานีบริการใดดัดแปลง
หัวจ่ายให้ตลาดเคลื่อนมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท” นายวิทยากร
กล่าวทิ้งท้าย
